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 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน 

เปิดเผยว่า เนื่องจากฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือน พ.ค. 

และ มิ.ย.ที่ผ่านมา ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายว่าในช่วงปลายเดือน มิ.ย.ถึงต้นเดือน 

ก.ค.2564 ปริมาณฝนจะลดลง ประกอบกับปริมาณ

น้ำต้นทุนในเขื่อนต่างๆอยู่ในเกณฑ์น้อย จำเป็นต้อง

บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรท่ีทำการเพาะปลูก

ข้าวนาปีไปแล้ว ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด 

 ดังนั้น กรมชลประทานได้ประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทย ผ่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง 22 จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้ว ให้

ชะลอการปลูกข้าวนาปี 2564 เพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอ และมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ พร้อม

ท้ังให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูฝนโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก 

 ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำปัจจุบัน วันที่ 1 ก.ค.2564 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ัว

ประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 34,073 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เป็นน้ำใช้การได้ 10,144 ล้าน 

ลบ.ม. เฉพาะลุ่มเจ้าพระยาคงเหลือปริมาณน้ำใช้การได้ใน 4 เขื่อนหลัก เหลือเพียง 986 ล้าน 

ลบ.ม .โดยหลายพื ้นที ่เร ิ ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปา รวมถึง

สถานการณ์น้ำเค็ม รุกล้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง มีค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ำสำแลสูงถึง 

1.22 กรัมต่อลิตร ซึ ่งเกินค่ามาตรฐานในการผลิตน้ำประปา ส่งผลกระทบต่อผู ้ใช้น้ำในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 

 

 

 

  วันนี้ใครบ้างล่ะไม่อยากปลูกกัญชา ด้วยราคาใบสดที่ขายกัน 

กก.ละ 12,000-15,000 บาท ปลูกเล่นๆ อุจจาระสุกรอุจจาระสุนัข 

กัญชาแค่ต้นเดียวได้ใบสดอย่างน้อย 1.5 กก. ปลูกแค่ไร่เดียว เก็บเกี่ยว

หนเดียว ได้อย่างน้อย 8,000 กก. ปีหนึ่งเก็บเกี่ยวได้ 3 ครั้ง...ถ้าขายได้

ราคาจริงอย่างท่ีว่ากัน คิดดูเงินจะมากมายขนาดไหน 

  แต่วันนี้ไม่ว่าจะนโยบายกัญชาเสรี หรือปลูกได้บ้านละ 6 ต้น 

การปลดล็อกกัญชา จนแล้วจนรอดทุกอย่างยังอยู ่ในวังวนเดิม...

ชาวบ้านยังปลูกไม่ได้แม้แต่ต้นเดียว เพราะกฎหมายยังปิดกั้นอยู่เช่นเดิม เพียงเปิดแง้มให้คนมี

ฝนทิ้งช่วงสั่งหยุดปลูกข้าวนาปี หลายพ้ืนที่เร่ิมขาดน้ำทำประปา 

ถึงกัญชาจะไม่เสรี ชาวบ้าน เกษตรกรอยากจะปลูกกันม้ัย? 



ใบบุญเบิกทาง บางคนท่ีทำได้เท่านั้นเอง ส่วนชาวบ้าน เกษตรกรที่ฝันว่าจะได้ถีบสถานะตัวเองให้

ลืมตาอ้าปากได้ด้วยกัญชา ยังยากอยู่เช่นเดิม...แต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เอาซะเลย 

 “วันนี้ถ้าเกษตรกรอยากจะปลูกกัญชา สามารถทำได้ แต่ต้องขออนุญาตตามขั้นตอนของ

กฎหมาย ที่ต้องหาสมาชิกมาอย่างน้อยให้ได้ 7 คน มารวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจชุมชน แล้วไปยื่นขอ

จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรอำเภอ แต่วิสาหกิจที่จะจัดตั้งได้ ต้องมีแปลงปลูกที่ชัดเจน มีหลัก

แหล่งที่แน่นอน และต้องเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย ไม่ใช่พื้นที่บุกรุกป่า 

และก่อนจะไปยื ่นขอจัดตั ้งวิสาหกิจชุมชน ควรที ่จะไปติดต่อเจรจาทำสัญญากับ รพ.สต. 

(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ในพื้นท่ีของตัวเองเสียก่อนว่าจะรับซื้อกัญชาจากเราหรือเปล่า 

เพราะนี่เป็นเอกสารสำคัญท่ีจะทำให้เราได้ปลูกหรือไม่ได้ปลูกกัญชา” 

 ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา

เกษตรธรรมชาติ หัวหน้าโครงการปลูกและเก็บเกี่ยว

ก ัญชาเพ ื ่อการแพทย์ ในระบบอินทรีย ์ระดับ

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แนะวิธีการให้กับ

เกษตรกรที ่ตั ้งตารอความหวังจะมีช ีว ิตใหม่ด้วย

กัญชา 

 หลังจากได้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจากเกษตรอำเภอแล้ว จากนั้นให้นำเอกสาร

ไปยื่นขอใบอนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ที่สถานที่ปลูกตั้งอยู่ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 15-30 วัน เพราะจะมีการตรวจประวัติ

อาชญากรรมของสมาชิกที่จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ทุกคนต้องไม่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด

ให้โทษมาก่อน พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงไปตรวจพื้นที่ปลูกกัญชาในระหว่างนี้วิสาหกิจ

ชุมชนต้องเตรียมสถานที่ปลูกให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีการทำแนวเขตพื้นที่ปลูกให้เห็นอย่าง

ชัดเจน มีการปิดกั้นพื้นที่เพาะปลูกท้ัง 4 ด้าน โดยใช้วัสดุท่ีมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกัน

การเข้าถึงจากบุคคลภายนอกได้ มีประตูเข้า-ออก พื้นที่ปลูกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และต้องมี

ป้ายแสดงข้อความ “สถานท่ีผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5” 

  พื้นท่ีโดยรอบต้องมีกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย 

มี รปภ.เฝ้าระวัง พื้นที่ และภายในพื้นที่ปลูกต้องมีกล้องวงจร

ปิด ครอบคลุมพื้นท่ีเพาะปลูก รวมถึงบริเวณประตูเข้าออก และ

มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดท่ีมีการนำต้น ใบ ช่อดอก เมล็ด 

สารสกัดไปเก็บ กล้องวงจรปิดต้องสามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอด 

24 ชั ่วโมง และสามารถสำรองไฟล์ข้อมูลได้อย่างน้อย 1 ปี 

ประตูเข้าออกต้องมีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีระบบ

แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินกรณีมีคนภายนอกลักลอบเข้ามาในพื้นท่ีปลูก เป็นต้น 

 หลังจากผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสถานท่ีปลูกแล้ว เกษตรกรต้องรอไป

อีกสักพักเพื่อรอให้คณะกรรมการนำเรื่องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติให้ปลูกกัญชา 

ขั้นตอนท้ังหมดจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน ถึงจะได้รับใบอนุญาตให้ปลูกได้ 



 ได้รับใบอนุญาตมาแล้ว จากนั้นเราไปยื่น

ขออนุญาตครอบครองเมล็ดพันธุ ์กัญชาเพื่อ

นำไปปลูก...ปลูกแล้ว ช่อดอก เมล็ด เราต้อง

ขายส่งให้กับ รพ.สต. หรือสถานพยาบาลที่เรา

ได้ตกลงทำสัญญาไว้ตอนก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน 

ส่วนใบ ราก ต้น เราสามารถขายให้ใคร หรือเอา

ไปทำเองก็ได้ โดยจะมีใบอนุญาตออกให้กับผู้ซื้อ

นำไปแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องด่ืมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 นั่นเป็นแค่ความยุ่งยากในขั้นตอนการขออนุญาตเท่านั้นนะ แต่ยังมีอีกขั้นตอนที่สำคัญไม่

แพ้กันและจะมองข้ามไม่ได้ นั่นก็คือ ปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตดี เพราะกัญชานั้นใช่ว่านึกจะหว่าน

เมล็ดไปแล้ว ปล่อยให้งอกขึ้นตามมีตามเกิด แล้วจะขายได้เหมือนปลูกพืชท่ัวไป 

  ดร.อานัฐบอกว่า การปลูกจะให้ได้ผลดี ได้กัญชา

ปริมาณมากและได้มาตรฐาน สิ่งที่เกษตรกรควรจะรู้คือ จะปลูก

เพื่อนำไปจำหน่ายทางการแพทย์ หรือแปรรูปเป็นอาหาร กัญชา

แต่จะสายพันธุ์มีคุณสมบัติเหมาะที่จะนำไปใช้งานไม่เหมือนกัน 

นอกจากวิธีการปลูกจะมี 3 แบบ แต่ละแบบยังให้ผลไม่เหมือนกัน

อีกต่างหาก วัสดุปลูกไม่ว่าจะเป็นดิน ปุ๋ย แต่ละประเภท ยังให้ผล

ต่อกัญชาแตกต่างกันไปอีกด้วย 

  ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุด เกษตรกรต้องเรียนรู้วิธีปลูกให้

ถูกต้อง ถ้าอยากจะปลูกจริงๆแบบมืออาชีพ ทางมหาวิทยาลัย

ยินดีให้คำปรึกษา โดยสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ศูนย์วิจัย

และพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0-5387-3728 หรือสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 0-5335-3140 เพราะท่ีนี่ถือเป็นแหล่งปลูกกัญชาได้มาตรฐานใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน. 

ชาติชาย ศิริพัฒน์ 


